

ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๓๒/๐๗๑๑



สสค. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ธ12005/66

18 ธ.ค. 2566 เวลา 9.00 น.



สำนักงาน ป.ป.ช.

ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ขอเสนอเรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๒ (๑) บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ในเรื่องปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

๑.๒ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มอบหมายสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ

๑.๓ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ที่ผ่านมามีอยู่ในระดับใกล้เคียงกันหรือคงที่มาตลอด ซึ่งดัชนีการรับรู้การทุจริตเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนมุมมองต่อการทุจริตในการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงการทุจริตในทางการเมืองและในการบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังและสอดคล้องกับประเด็นการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทำงานร่วมกับประชาชน ในการป้องกันและจัดการทุจริตที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยรัฐบาลจะเป็นกำลังหลักพร้อมกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม ดังนั้น มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเป็นกรอบชี้แนะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วน...

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ แปลงมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้ทันต่อการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๓.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดเป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” มีตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมของแผน จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานในประเทศไทย โดยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทฯ ที่ผ่านมามีพบว่า คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันหรือคงที่มาตลอด สะท้อนถึงผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาไม่สามารถผลักดันคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้บูรณาการกันอย่างแท้จริง และไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

๓.๒ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มีประเด็นคำถามในแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสำรวจดัชนีรับรู้การทุจริต จำนวน ๘ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินบน ได้แก่ แหล่งข้อมูล EIU GI IMD PERC PRS WEF WJP VDEM ซึ่งหากมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับสินบน โดยการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ (Education) การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต (Prevention) การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) ภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทฯ จะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตได้

๓.๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มารื้อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้้นำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นกรรมการ อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบชี้้นำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓.๔ สำนักงาน...

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

๓.๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงมีมติเห็นชอบมาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการฯ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน นำมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ การขับเคลื่อนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการมุ่งเน้นเรื่องสินบนอย่างจริงจัง ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะส่งผลต่อภาพรวมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศอย่างมีเอกภาพ เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวางแผนงานโครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งจะส่งผลต่อค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเพิ่มสูงขึ้นได้ และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๔.๒ ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อวัดสถานการณ์การทุจริตในแต่ละประเทศ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ๓๖ คะแนน อยู่ในอันดับ ๑๐๑ ของโลก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์การทุจริตยังคงมีความรุนแรง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนหรือนักธุรกิจ

๕. ขอบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๒ บัญญัติให้ “คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

(๒) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด

(๓) เสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมาตรการใด ที่เป็นช่องทางให้มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อราชการได้ ...”

๕.๒ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการกำหนด หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพ และภารกิจ ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บท

ภายใต้...

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมายสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕.๓ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีหลักการสำคัญโดยนำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มากำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ และนำแผนย่อย ๘๕ ประเด็นภายใต้แผนแม่บทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (๒๓ ประเด็น) มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ในแต่ละด้าน รวมทั้งนำเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนดังกล่าว มากำหนดไว้ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลได้ โดยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บท เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริต

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สอดคล้องกับประเด็นการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมุ่งเน้นเรื่องสินบนอย่างจริงจังและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา

๖.๑ เห็นชอบมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

๖.๒ เห็นชอบให้นำมาตรการฯ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๖.๓ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชน นำมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการเพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(วัชรพล ประสารราชกิจ)

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๗๑๕

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๙๙



มาตรการในการแก้ไขปัญหา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

“ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”